

งานอบรม "เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ เพื่อการผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและจริยธรรม"
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย (QRI) สวทช. ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (YST) และงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD) ได้จัดงานอบรม "เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ เพื่อการผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและจริยธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ให้แก่บุคลากรสายวิจัยของ สวทช. ที่เป็นนักวิจัยใหม่ รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (JSTP) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์** รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สวทช. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรม ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ **รศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์** และ **ดร.มาศโมหี จิตวิริยธรรม** มาบรรยายและให้ความรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจ

โดยหัวใจของการเป็นนักวิจัยที่ดีนั้น นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องและ ยังจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไป ซึ่งในการทำวิจัย ผู้วิจัยควรเริ่มจาก “ระเบียบวิธีคิด” ก่อนที่จะเลือก “ระเบียบวิธีวิจัย” โดยเริ่มจากมองหาปัญหา ออกแบบแนวทางแก้ปัญหา หาตัวเปรียบเทียบ และแสดงตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ที่ชี้ให้เห็นว่าแนวทางแก้ปัญหานั้นได้ผล นอกจากนี้ ควรทราบถึงประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและการอ้างอิงในผลงานวิชาการ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดการประทุพติมิชอบทางการวิจัย ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงานอบรม ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยงานอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการ JSTP 26 คน บุคลากรจาก สวทช. 99 คน และจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตร 41 คน รวมทั้งสิ้น 166 คน

